

อนิกซ์ฯ เซ็นสัญญารับบริหาร ซามา มิดเลเวลส์ ใน

ฮ่องกง



อนิกซ์ โฮสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ผู้นำด้านบริหารจัดการแบรนด์โรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ประกาศ เซ็นสัญญารับบริหารโครงการใหม่ ภายใต้แบรนด์ซามา ในชื่อ “ซามา มิดเลเวลส์” เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์จำนวน 24 ห้อง ในประเทศฮ่องกง โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ซามา มิดเลเวลส์ เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ภายใต้แบรนด์ซามาแห่งใหม่ล่าสุด ตั้งอยู่บนถนนไนน์เค เคนเนดี (9K Kennedy) หนึ่งในย่านหรูหราบนเกาะฮ่องกง ให้บรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กหรือนักธุรกิจที่ต้องการพักอาศัยในสถานที่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ที่พักแห่งนี้สะดวกสบายในการเดินทาง ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีแอดมิรัลตี (Admiralty) โดยใช้เวลาเดินเพียงไม่นาน ผ่านอาคาร ทรี แปซิฟิก เพลส (Three Pacific Place) ใกล้ร้านอาหารและบาร์ที่ทันสมัยหลากหลายในย่านสตาร์สตรีท (Starstreet) นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปยังย่านธุรกิจใจกลางเมืองอย่างเซ็นทรัลและคอสเวย์ เบย์ ได้อย่างสะดวกสบาย

ซามา มิดเลเวลส์ เป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์แบบหนึ่งห้องนอน จำนวน 24 ห้อง แต่ละห้องมีขนาด 60 ตร.ม. ประกอบด้วยชั้นละ 1 ห้อง โดยแต่ละห้องนำเสนอวิวสวนอันเขียวขจี ห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวแบบเหนือศีรษะ ห้องนั่งเล่นและพื้นที่รับประทานอาหารที่มีแสงสว่างส่องถึง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ตไวไฟ เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียว และโทรทัศน์ดาวเทียมแบบความละเอียดสูงพร้อมโฮมเธียเตอร์ระบบเสียงแบบซาวด์บาร์ บริเวณชั้นดาดฟ้าของเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์แห่งนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของย่านเซ็นทรัล ย่านแอดมิรัลตี และย่านหว่านไจ สำหรับบริเวณชั้นล่างมีส่วนที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง และนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับแขกที่เข้าพักสามารถชงชากาแฟและนั่งผ่อนคลายได้ อีกทั้งบริการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มุมทำงาน และเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการเข้าพัก

ซามา เป็นผู้ให้บริการด้านเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ เน้นการให้บริการอย่างมีคุณภาพ พร้อมมอบประสบการณ์การพักอาศัยอย่างมีสไตล์ รวมถึงไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้เข้าพัก ซามา ยกระดับประสบการณ์การพักอาศัยของแขกผู้เข้าพักด้วยไลฟ์สไตล์โปรแกรมชื่อว่า ‘โนบาวแดรี’ (No Boundaries) ด้วยสิ่งจำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าพักปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในชุมชนและคุ้นเคยกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว สามารถเดินทางไปยังสถานที่ไลฟ์สไตล์ต่างๆ และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการกุศลและคลาส

เรียนทำอาหาร รวมถึงการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอื่นๆ ในทุกแง่มุม

นายทอมมี ไล รองประธานกรรมการ ออนิกซ์ นอร์ธ เอเชีย กล่าวว่า “ซามา มีรากฐานที่แข็งแกร่งในประเทศฮ่องกง พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ขยายเครือข่ายซามา กับโครงการใหม่อย่างซามา มิดเลเวลส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับที่พักอาศัยที่ยอดเยี่ยมในเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ อัตราการสำรองห้องพักของเรานั้นส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีและได้บรรลุความคาดหวังของเราในช่วงระยะเริ่มต้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะซบเซา เราพบว่าส่วนใหญ่ของโครงการย้ายถิ่นฐานของนักธุรกิจของบริษัทต่างชาติและบริษัทข้ามชาติ มีแนวโน้มเป็นไปได้ในระยะเวลาปานกลางถึงระยะสั้น ซึ่งเป็นทิศทางที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ที่มีเงื่อนไขระยะเวลาเช่าที่มีความยืดหยุ่นอย่างซามา มิดเลเวลส์ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของที่พักอาศัยที่เป็นที่ต้องการสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ”

ปัจจุบัน ออนิกซ์ฯ บริหารจัดการโครงการในประเทศฮ่องกงจำนวน 5 แห่ง แบ่งเป็นเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ ภายใต้แบรนด์ซามา 4 แห่ง และโอโซ่ แบรินด์โรงแรมประเภทซีล็ค เซอร์วิส 1 แห่ง และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ออนิกซ์ฯ ได้ประกาศเปิดตัวโรงแรมไฮเต็ล 108 โครงการภายใต้เครือโมเสค คอลเลกชันแห่งแรกในฮ่องกง โดยโครงการนี้มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559

###

เกี่ยวกับ ออนิกซ์ฯ

ออนิกซ์ โฮสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทบริหารจัดการแบรนด์โรงแรมชั้นนำของเอเชียแปซิฟิกบริหารสามแบรนด์ที่แตกต่างกันและโดดเด่นทางด้านบริการ นั่นคือ อมารี ซามา และโอโซ่ พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ปัจจุบันออนิกซ์ฯ มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 40 แห่ง และมีโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาจำนวน 20 แห่ง จากรากฐานการบริหารการโรงแรมที่มั่นคงในประเทศไทย ออนิกซ์ฯ นำเสนอระบบการบริหารจัดการในรูปแบบที่ทันสมัย ครอบคลุมแถบมหาสมุทรอินเดีย อ่าวอาหรับและเอเชียแปซิฟิก สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.onyx-hospitality.com